



สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม ศปก.รง.
ครั้งที่ ๒๔๕/๒๕๖๐-๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวินัย ชั้น ๕ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ประธาน : พล.ต.อ. อุดลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ลำดับที่	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑.	รมว.รง. และคณะมีกำหนดการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศอิสราเอล ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นกับแรงงานไทยในประเทศอิสราเอล เช่น ค่าจ้าง สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม การเสียชีวิต เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และนำเสนอ รมว.รง. ทราบในโอกาสแรก	สปร.สป.รง.
๒.	ให้ติดตามสถานการณ์ข่าวไฟไหม้บริษัท พันธ์โพธิ์ทรี กรุ๊ป จำกัด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ซึ่งประกอบธุรกิจแปรรูปไก่ โดยพร้อมให้ความช่วยเหลือแรงงานและสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ	ทุกหน่วยงานในสังกัด
๓.	ให้ติดตาม Facebook Fanpage ของ นรม. เกี่ยวกับคำถามที่ประชาชนสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการกิจของ รง. พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตอบข้อซักถาม ข้อสงสัย ของประชาชนอย่างรอบคอบและทันท่วงที	ทุกหน่วยงานในสังกัด
๔.	การขับเคลื่อนภารกิจต่อไป ๑) ให้ขับเคลื่อนศูนย์บริหารแรงงาน EEC อย่างเป็นระบบ ๒) ให้เร่งขับเคลื่อนของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน โดยให้ดำเนินการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) สร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ๓) ให้ติดตามสถานการณ์ ข่าวสาร เกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ การหาเสียงของพรรคการเมืองในประเด็นที่เกี่ยวกับด้านแรงงาน ๔) การดำเนินการตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๘ (C188) ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง ให้ดำเนินการต่อเนื่องและชัดเจน ๕) ให้ติดตามและรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง ๖) การฝึกอาชีพให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการ และผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษ ๗) การเตรียมการโครงการยุวแรงงานเพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดเทอม ๘) การดำเนินการตามนโยบาย รมว.รง. (๑๓+๔+๗) ในการขับเคลื่อนองค์กร เช่น การฝึกอบรมให้แก่บุคลากร การดำเนินการ ๕ ส. การจัดสวัสดิการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร เป็นต้น	ทุกหน่วยงานในสังกัด


 (นางสาววนิดา ศุภชนลดา)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑


 (นางต้องใจ สุทิศ ณ อยุรยา)
 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
 วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑